

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ  
โรงพยาบาลแม่ลาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	มาตรการป้องกันการรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด/ อาญา	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด/ อาญา	ระยะเวลาการ ติดตามและ รายงานผล
๑	มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับ ของขวัญของ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ ๑.๑ ประกาศโรงพยาบาลแม่ลาน เรื่อง การให้ และการรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือ ผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๕	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาล แม่ลาน	ไม่พบ อาญา	ไม่พบการรับสินบนหรือรับ ของขวัญ	
๒	มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัด จ้าง ๒.๑ ประกาศโรงพยาบาลแม่ลาน เรื่อง มาตรการ ป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัด จ้างของโรงพยาบาลแม่ลาน	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลแม่ลาน/ ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง	ไม่พบ	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง	ไตรมาสที่ ๔
๓	มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงิน บริจาค ๓.๑ ประกาศโรงพยาบาลแม่ลาน เรื่อง มาตรการ ป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลแม่ลาน	ไม่พบ	ไม่พบการรับสินบนเรื่อง เงินบริจาค และทรัพย์สิน	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ  
โรงพยาบาลแม่ลาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	มาตรการป้องกันการรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	สติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดชอบ/อายุ	สติการกระทำผิดวินัย ความ รับผิดชอบ/อายุ	ระยะเวลาการ ติดตาม และ รายงานผล
๔	มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่ ได้แก่ มาตรการใช้ธรรมาภิบาล มาตรการเปิดค่าตอบแทน มาตรการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา ตามที่กฎหมาย กำหนดและมาตรการจัดทำรหัส ๔.๑ ประกาศโรงพยาบาลแม่ลาน เรื่องมาตรการป้องกันการ การทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาล แม่ลาน	ไม่พบ	๑. มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ ตามระเบียบราชการจริง ๒. มีการเบิกค่าตอบแทนตาม จริง ๓. ไม่พบการจัดทำโครงการ ฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	ไตรมาสที่ ๔
๕	มาตรการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน สนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐ กำหนดไว้ใน ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุ ๕.๑ ประกาศโรงพยาบาลแม่ลาน เรื่อง มาตรการการ รับ ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่น ใด เพื่อเติมจากที่หน่วยงานของรัฐ กำหนดไว้ในขอบเขต ของงาน หรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาล แม่ลาน/ ผู้เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อ จัดจ้าง	ไม่พบ	ไม่มีการร้องเรียนการจัดซื้อจัด จ้าง	
๖	มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล ๖.๑ ประกาศโรงพยาบาลแม่ลาน เรื่อง มาตรการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาล แม่ลาน	ไม่พบ	ไม่พบว่ามีกรกระทำผิด	